

I. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Báo Bnews đăng tải các tin, bài:

+ Nông nghiệp “thuận thiên”: Biến vùng đất mặn thành vừa nông, thủy sản

Từ vùng đất nhiễm mặn, Tân Phú Đông (Đồng Tháp) chuyển đổi nông nghiệp theo hướng đa canh, thích ứng khí hậu, hình thành vùng chuyên canh sả và thủy sản lợi – mặn, giúp nông dân vươn lên làm giàu. (Tác giả: **Minh Trí**, 26/11/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Nông Nghiệp đăng tải các tin, bài:

+ Người nuôi tôm ở Nghệ An bạc mặt giữ nghề

Thiên tai và dịch bệnh là lực cản quá lớn đối với nghề nuôi tôm tại Nghệ An. Trầy trật duy trì suốt năm này qua năm khác khiến số đông bất an tột độ. (Tác giả: **Việt Khánh – Thanh Nga**, 26/11/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Nông Nghiệp đăng tải các tin, bài:

+ Nuôi cá song bằng lồng HDPE đạt VietGAP

Nuôi cá song bằng lồng HDPE vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường, tạo việc làm, thúc đẩy du lịch trải nghiệm trên biển. (Tác giả: **Duy Học – Hồng Thắm**, 26/11/2025).[Xem chi tiết](#)

II. KHAI THÁC THỦY SẢN

Báo VTC News đăng tải các tin, bài:

+ Thủ tướng: Xử nghiêm cá nhân, doanh nghiệp tiếp tay, dung túng cho hành vi IUU

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến lần 23 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). (Tác giả: **Anh Văn**, 26/11/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Nhân Dân đăng tải các tin, bài:

+ Bắc Trung Bộ chung tay gỡ “thẻ vàng” IUU

Trước yêu cầu cấp bách trong việc gỡ “thẻ vàng” cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam, các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh đang đồng loạt vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp mạnh từ đổi mới tuyên truyền đến quản lý, giám sát, xử lý vi phạm. (Tác giả: **THÀNH CHÂU, MAI LUẬN VÀ NGÔ TUẤN**, 26/11/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Mekong Asean đăng tải các tin, bài:

+ Hoàn thành dứt điểm 'gỡ thẻ vàng' IUU trong năm 2025

Thủ tướng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố ven biển có tàu cá nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, hiệu quả các biện pháp chống khai thác IUU. (Tác giả: **Thu Thảo**, 26/11/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Biên Phòng đăng tải các tin, bài:

+ Tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU cho ngư dân

Ngày 25/11, Đồn Biên phòng Thanh Hải (BĐBP tỉnh Khánh Hòa) phối hợp với UBND xã Vĩnh Hải tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho hơn 80 ngư dân và chủ phương tiện thuộc các tổ, đội khai thác trên địa bàn. (Tác giả: **Văn Tân – Tiến Vinh**, 26/11/2025).[Xem chi tiết](#)

III. THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Báo Vietnam Plus đăng tải các tin, bài:

+ Phát triển kinh tế biển xanh: Cần “lá chắn công nghệ mới” cho ngành thủy sản

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh phát triển thủy sản bền vững, có trách nhiệm, thân thiện với môi trường là xu hướng tất yếu của quá trình đưa ngành thủy sản Việt Nam hội nhập với quốc tế. (Tác giả: **Hùng Võ**, 26/11/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Hà Tĩnh đăng tải các tin, bài:

+ Hà Tĩnh phấn đấu tăng trưởng GRDP nông, lâm, thủy sản năm 2026 đạt trên 3%

Năm 2026, Hà Tĩnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP nông, lâm, thủy sản đạt trên 3%; sản lượng lương thực đạt trên 66 vạn tấn; gieo cấy 59.150 ha lúa xuân... (Tác giả: **Thái Oanh**, 26/11/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Công Thương đăng tải các tin, bài:

+ Tôm hùm Việt Nam bứt tốc, lập kỷ lục 712 triệu USD

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu tôm hùm Việt Nam 10 tháng đầu năm 2025 đạt 712 triệu USD, tăng 135%, mức tăng hiếm có, nhờ nhu cầu không lờ từ Trung Quốc. (Tác giả: **Diệu Linh**, 26/11/2025).[Xem chi tiết](#)

IV. VẤN ĐỀ KHÁC

Báo Tép Bạc đăng tải các tin, bài:

+ Thủy sản miền Trung thiệt hại nặng sau ngập lụt: Hơn 1.307 ha bị cuốn trôi

Đợt mưa lũ lịch sử khiến nhiều tỉnh miền Trung chìm trong biển nước, cuốn theo hàng nghìn hecta diện tích nuôi trồng thủy sản. Tôm cá thoát ra môi trường tự nhiên, ao hồ hư hỏng nặng, người nuôi đối mặt nguy cơ trắng tay ngay đầu vụ. (Tác giả: **Hồng Hà**, 26/11/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Tép Bạc đăng tải các tin, bài:

+ Tắt bật đánh bắt thủy sản cuối mùa nước nổi ở Đồng Tháp

Khi mùa lũ ở vùng đầu nguồn Đồng Tháp bước vào giai đoạn cuối, nước trên đồng ruộng bắt đầu rút nhanh. Mực nước giờ chỉ còn hơn 1 mét, tạo điều kiện để người dân tắt bật xuống đồng đánh bắt thủy sản, vừa cải thiện bữa cơm gia đình, vừa kiếm thêm thu nhập sau nhiều tháng nước lớn. (Tác giả: **Hồng Hà**, 26/11/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Quân Đội Nhân Dân đăng tải các tin, bài:

+ Đầu tư kinh tế biển bền vững là chiến lược kinh tế thông minh

Sáng 26-11, tại Hà Nội, Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức Hội nghị về bảo vệ môi trường trong các hoạt động thủy sản năm 2025. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với Biến đổi khí hậu” (VN-CSCC) do Chính phủ Canada tài trợ thông qua UNDP. (Tác giả: **Nguyễn Kiểm**, 26/11/2025).[Xem chi tiết](#)

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỦY SẢN